

สธ.เร่งสอบสวนสาเหตุฉีดวัคซีน พยานบาลเป็นลม จับตา'สมุทรสาคร-ปทุม-ตาก'

ยังพบติดเชื้อโควิดกลุ่มใหญ่ นำห่างคนกรุงใส่แมสลดฮวบ

ศบค.แถลงยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 79 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน 4 จังหวัดเสี่ยงจับตา 3 จว. “สมุทรสาคร-ปทุมธานี-ตาก” ยังพบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนสูงเดือนปช.ระวังตัว ยันคุมเข้มประกวดมิสแกรนด์ ดึงคนติดเชื้อเข้าระบบกักตัวเรียบร้อย ขอ ปชช.

โควิด-19

ไม่ต้องกังวล ด้านสธ.เผยพบพยานบาลราชบุรี 1 คน หลังรับวัคซีนโควิด เป็นลมหน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก ผื่นขึ้นหน้า ช่วงสังเกตอาการเข้าข่ายแพทย์รักษาโดยให้ยาแก้แพ้-อะดรีนาลีนดีซีน จึงเก็บชีวมไปตรวจ พร้อมชง กก.ติดตามอาการหลังรับวัคซีนพิจารณาสาเหตุอีกครั้ง ส่วนแพทย์หญิงรายแรกที่รับวัคซีนและมีประวัติแพ้ยาเพนิซิลลิน มีอาการท้องเสียไม่เกี่ยวกับวัคซีน มธ.-วช.เผยผลสำรวจพบคนกรุงการัดคกใส่แมสลดฮวบจนน่าห่วง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ทำเนียบ

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10

รัฐบาล พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.แถลงตัวเลขผู้ป่วยประจำวัน รวมถึงสถานการณ์ระบาดในพื้นที่เสี่ยง

ติดเชื้อเพิ่ม79คน-พบใน4จว.

ทั้งนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 79 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 65 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 22 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 43 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 12 ราย และผู้เดินทางจากต่างประเทศผ่านชายแดน

เมียนมา 2 ราย ในจำนวนนี้เป็นกรณีค้นหาเชิงจากจ.สมุทรสาคร 38 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 26,241 ราย หายป่วยสะสม 25,641 ราย มีผู้ป่วยหายเพิ่ม 79 ราย หายป่วยสะสม 25,641 ราย อยู่ระหว่างรักษา 515 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดสะสมคงที่ 85 ราย ขณะที่สถานการณ์โลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 116,209,059 ราย เสียชีวิตสะสม 2,580,827 ราย

“สรุปภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อ ณ วันนี้มีเพียง 4 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อคือ สมุทรสาคร 50 ราย กรุงเทพฯ 6 ราย ชลบุรี 1 ราย และปทุมธานี 8 ราย ส่วนจังหวัดต่างๆไม่พบการติดเชื้อ ดังนั้นสถานการณ์การติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 28 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม พบจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ 11 จังหวัดจากข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563-5 มีนาคม ที่พบผู้ติดเชื้อรวม 63 จังหวัด” พญ.พรรณประภา กล่าว

กักตัวผู้ประกวดมิสแกรนด์

และว่า จากกรณีมีการพบนกกลายให้จัดประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล



➤ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานแจกันดอกไม้ เยี่ยม นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับหลังจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19

2020 (Miss Grand International 2020) วันที่ 27 มีนาคม ที่ห้างสรรพสินค้า โชว์ดีซี ถนนพระราม 9 โดยมีผู้เข้าประกวดจาก 60 ชาติ เดินทางเข้ามา และต้องกักตัว 14 วัน โดยตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าเรามีระบบคัดกรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตก

จับตารจว.ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

พญ.พรรณประภา กล่าวอีกว่า ขณะนี้จังหวัดที่ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่เป็นกลุ่มก้อน คือ สมุทรสาคร ปทุมธานี และตาก ตามแนวชายแดน จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ป้องกันและเฝ้าระวังตัวเองอย่างเข้มงวด และเคร่งครัด ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว และไม่แพร่กระจายเชื้อไปยังชุมชนและพื้นที่รอบข้าง ส่วนความกึ่งหน้าเรื่องการให้บริการวัคซีนที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ขอให้ติดตามรับฟังจากการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น.

บุคลากรแพทย์ราชบุรีฉีดวัคซีนเป็นลม ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

แสดงความกึ่งหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในรอบ 5 วันที่ผ่านมาว่า ได้รับรายงานพบบุคลากรทางการแพทย์ที่รับวัคซีนโควิด-19 ใน จ.ราชบุรี เกิดอาการเป็นลมหน้ามืด และเมื่อรักษาอาการก็ดีขึ้น เบื้องต้นไม่พบประวัติการแพ้ยามาก่อน จึงนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการประสานคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาว่า อาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่

5วันฉีดวัคซีนแล้ว1.7หมื่นคนแพ้270ราย

เวลา 15.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แสดงความกึ่งหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของซิโนแวคว่า การฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 6 มีนาคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14556

หน้า: 1(บน), 10

Col.Inch: 173.73

Ad Value: 217,162.50

PRValue (x3): 651,487.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สธ.เร่งสอบสวนเหตุฉีดวัคซีนพยาบาลเป็นลมจับตา'สมุทรสาคร-ปทุม-ตาก'

กุมภาพันธุ์-4 มีนาคม ทั้งหมด 17,697 ราย มีอาการไม่พึงประสงค์ 270 ราย คิดเป็น 1.5% แบ่งเป็นปวด บวมที่ฉีด 24% คลื่นไส้ 15% เวียนศีรษะ 13% ปวดกล้ามเนื้อ 8% ส่วนที่มีอาการอาจรุนแรงพบ 2 ราย รายแรกเป็นแพทย์ที่รพ.สมุทรสาคร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วสรุปว่าไม่ใช่อาการข้างเคียงรุนแรง แต่เป็นอาการที่เกิดได้ ส่วนอาการท้องเสียน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษ แต่รอผลในห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้งและไม่ห้ามฉีดวัคซีนเข็ม 2 ส่วนประวัติแพทย์เพนซิลินไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีน และไม่ใช่อุปกรณ์ห้ามรับวัคซีนโควิดแต่อย่างใด

เก็บชีวะพยาบาลราชบุรีตรวจยืนยัน

นพ.จักรรัฐกล่าวต่อว่า รายที่ 2 ซึ่งเป็นรายล่าสุดนั้น เบื้องต้นพบเป็นพยาบาลที่ รพ.ราชบุรี อายุ 39 ปี ไม่มีประวัติแพ้ อาหารหรือแพ้ยา แต่หลังรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วงที่เฝ้าสังเกตอาการพบว่า หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก นิดหน่อย ผื่นขึ้นบริเวณใบหน้า ปวดท้องบ้าง ความดันลดลงเล็กน้อย แพทย์ให้ยาแก้แพ้ และอะดรีนาลีนทำให้อาการดีขึ้นทันที และกลับมาทำงานต่อ ขณะนี้ได้เก็บตัวอย่างชีวะไปตรวจหาระดับแอนไซม์บางตัวว่า อาการที่พบช่วง 30 นาทีแรก หลังรับวัคซีนนั้นเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ ก่อนนำรายละเอียดเข้าคณะกรรมการติดตามผลหลังรับวัคซีนพิจารณาอีกครั้ง สำหรับอาการข้างเคียง ซึ่งเป็นอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่พบ 1 ใน 3 ของคนรับวัคซีน ซึ่งพบได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่วิเคราะห์ว่าเมื่อมีอาการเข็มแรกไปแล้ว เมื่อรับเข็มที่ 2 อาจไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย

สธ.เฝ้าระวังอาการข้างเคียงรุนแรง

“ทั้งนี้ จากรายงานของไทยที่พบ 1.5% นั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดหมาย บางครั้งอาการเวียนหัว หน้ามืด ใจสั่น อาจเกิดจากความกลัวเข็ม กลัววัคซีน พักผ่อนน้อย ป่วยอย่างอื่น ฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญ ต้องแจ้งประวัติให้

ยา แพ้อาหาร แพ้ยาให้แพทย์ทราบก่อนรับวัคซีนควรพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีไข้ ไม่สบายควรเลื่อนนัดฉีด อย่านับประทาน ยาลดไข้หรือยาแก้ปวด เพราะยาอาจไปกดภาวะอักเสบทำให้การตอบสนองของวัคซีนลดลง เมื่อกลับบ้านแล้ว อาจพบมีผลข้างเคียงเกิดขึ้น เช่น มีผื่น ปวด บวม บริเวณที่ฉีด หรือมีไข้ต่ำ หลังรับวัคซีนครั้งชม.- 2 ชม. อาการจะลดลง แต่ถ้าใช้สูงมาก รีบกลับมาพบแพทย์ หรือโทร.แจ้ง 1669 อย่างไม่รีหลังฉีดแล้วควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 วัน เพราะหากมีอาการจะได้ทราบว่าเป็นผลมาจากวัคซีนหรือไม่” นพ.จักรรัฐกล่าว และว่า แต่ที่จับตาและกังวลคือ อาการข้างเคียงที่รุนแรง เช่น ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปากเขียว กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อไขสันหลังอักเสบ ซึ่งมีรายงานในต่างประเทศ แต่พบได้น้อย 1 ในล้านคน แต่ไทยก็ไม่ประมาท มีระบบเฝ้าระวัง

ตร.วังทองกลางไม่อยู่ด่านหน้า

ด้านพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผ.บ.ตร.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตำรวจควบคุมฝูงชน.วังทองกลาง ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ว่า ทางโรงพยาบาลตำรวจ รายงานว่า นอกจากผู้ป่วยแล้ว ได้นำตัวตำรวจมาอีกตัวที่โรงพยาบาลแล้ว 24 คน และกักตัวเฝ้าระวังอาการอยู่บ้าน 16 คน พร้อมยืนยันว่า ตำรวจที่พบติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้อยู่แนวหน้าระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้ากรมทหารราบที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีหน้าที่คุมรถผู้ต้องหา จึงไม่ได้ใกล้ชิดผู้ชุมนุม แต่ใกล้ชิดเพื่อนตำรวจด้วยกัน จึงต้องกักตัวบางส่วนไว้ก่อน ส่วนการสอบสวนโรคที่พบเดินทางไปจ.สมุทรสาครนั้น มอบให้ผู้บังคับบัญชา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว

นายกฯเรียกถกทีมเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เรียกทีมเศรษฐกิจและทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนำโดย นายสุพัฒนพงศ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายดอนนา พิษยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เช่น นายทศพร ศิริสัมพันธ์ นายไพโรจน์ โชติธิตถาวร นายวิโรฒ สันติประภพ หรือที่ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ คาดว่าเป็นการหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาต่อเนื่องหลังไทยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะมาตรการเราชนะ ตลอดจนปรับหลักเกณฑ์โครงการเที่ยวไทยไว้ก่อน และเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน พร้อมจับตามาตรการช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

เร่งทำแผนฟื้นฟูหลังฉีดวัคซีน

หลังหารือนายกฯโพสต์เฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut-Chan-o-cha” ระบุ วันนี้ได้เชิญคณะที่ปรึกษาเข้าพบเพื่อหารือมาตรการดูแลฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงแนวทางต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมจัดหาและกระจายวัคซีนอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เพื่อ

ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาเร็วที่สุด มาตรการส่งเสริมจูงใจการลงทุนจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ และการส่งออกสินค้า นอกจากนี้ ยังได้ติดตามมาตรการดูแลประชาชนระดับฐานราก และมาตรการเยียวยา ฟื้นฟูต่างๆ ของรัฐบาลอีกด้วย

ห่วงคนกรุงการ์ดตกใส่แมสลดลง

วันเดียวกัน ศ.ดร.ชนารักษ์ ชีระมันคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานผลสำรวจการใส่หน้ากากอนามัยโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) พบว่า มีแนวโน้มว่าเป็นห่วง เพราะช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากอนามัยลดลงต่อเนื่อง โดยมีผู้ไม่ใส่หน้ากากหรือใส่ไม่ถูกต้องรวมกันสูงถึง 3.97% ทั้งนี้ ถึงแม้ตัวเลขใส่หน้ากากอนามัยโดยรวมยังสูงอยู่ที่ 96% แต่ทั้งเดือนที่ผ่านมาข้อมูลชัดเจนว่าประชาชนระมัดระวังน้อยลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และช่วงวันหยุดยาว มีคนออกมาทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมาก โดยใส่หน้ากากอนามัยน้อยลง ทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นในการแพร่ระบาด จึงอยากขอความร่วมมือป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้มากขึ้น

พบ11เขตใส่แมสไม่ถึงร้อยละ95

ระบบปัญญาประดิษฐ์ เอไอแมสนี้เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังการใส่หน้ากากอนามัยมาเป็น 31 จุด ครอบคลุม 30 เขตทั่วกรุงเทพฯ พบว่าเขตยานนาวา มีประชาชนผู้สัญจรที่ไม่ใส่หน้ากากหรือใส่ไม่ถูกต้องมากที่สุดถึง 19.32% หรือสูงถึง 1 ใน 5 คน ถัดมาเป็นเขตบางคอแหลมที่มีอัตราการใส่หน้ากากไม่ถูกต้องหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยสูงถึง 10.15% นอกจากนี้ ยังมีเขตที่อัตราการใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่า 95% มีสูงถึง 11 เขตมากที่สุด ตั้งแต่เริ่มใช้ระบบการประเมินนี้

ภาพโดยรวมแล้ว พฤติกรรมประชาชนช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุดคล้ายช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ โดยช่วงเช้าประชาชนใส่หน้ากากอนามัยมากกว่าช่วงบ่าย แสดงถึงความระมัดระวังน้อยลงในตอนเย็นของแต่ละวัน นอกจากนี้ในวันหยุดโดยเฉพาะวันอาทิตย์มีแนวโน้มอัตราการไม่ใส่หน้ากากหรือใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องสูงสุดทุกสัปดาห์ และช่วงวันหยุดยาวเทศกาลต่างๆ มีอัตราไม่ใส่หรือใส่ไม่ถูกต้องสูงขึ้นมาก

“หลังใช้เทคโนโลยีเอไอมาประเมินได้ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม อว.พบอัตราการใส่หน้ากากอนามัยลดลงเรื่อยๆ นำเป็นห่วง จึงอยากกระตุ้นและรณรงค์ขอความร่วมมือการสวมใส่หน้ากากอนามัย และขอให้ประชาชนระมัดระวังมากขึ้น ถึงแม้ไทยจะเริ่มฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม แต่ประชาชนต้องเฝ้าระวังอย่าให้การ์ดตก” ศ.ดร.ชนารักษ์ กล่าว